



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ้างอิงข้อกำหนด ออกตามตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และศาลายา และรองอธิการบดีที่ควบคุมหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี แจ้งบุคลากรและนักศึกษาให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร หากบุคลากรหรือนักศึกษาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายงานให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานพยาบาล การให้บริการด้านวัคซีน และงานด้านการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
2. ให้ส่วนงานในทุกพื้นที่ดำเนินการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานในทุกพื้นที่สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอน การสอบและกิจกรรมอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม
3. ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะของการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ยกเว้นพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า หากส่วนงานในพื้นที่มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่โดยที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 20 คน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สำหรับส่วนงานในพื้นที่ศาลายา ให้ส่วนงานยังคงดำเนินการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid+ เพื่อรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ส่วนงานจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

4. ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา ระวังการก่อสร้างและต่อเติมอาคารภายในพื้นที่ทุกประเภทและห้ามทำการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Thai Stop Covid+

